



HAPPY NEW YEAR 2019



จัดทําโดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ I
จันทร์กระจ่างฟ้า

ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑๘ ประจำวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ - ๖ มกราคม ๒๕๖๒



Happy new Year

สารจากผู้บริหาร

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๒ ดิฉันขอ
อาราธนาอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย โปรดคุ้มครอง ดลบันดาล
ให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความสำเร็จ ความสมหวังในชีวิต
และขอให้ทุกท่านมีพลังกาย พลังใจที่สมบูรณ์ แข็งแรง สำหรับ
การทำงานเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวหน้าต่อไป
วันที่ ๒๖ ธันวาคมที่จะถึงนี้ มหาวิทยาลัยของเราได้
จัดงานกีฬาบุคลากร ประจำปี ๒๕๖๑ ขึ้น โดยแบ่งเป็นสี่ต่าง ๆ
แบ่งกลุ่มหน่วยงาน คณะ เข้าด้วยกัน ถือเป็นการทำงานกิจกรรมร่วมกัน
สานสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร และส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ

ดิฉันขอขอบคุณเพื่อนร่วมงานทุกท่าน ที่ได้ร่วมงานกัน
อย่างแข็งขันตลอดปีที่ผ่านมา ทุกหน่วยงานได้แสดงศักยภาพ
ความสามารถและความตั้งใจร่วมมือร่วมใจกันสร้างสรรค์กิจกรรม
ตามโครงการของมหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่ ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าชื่นใจ
และชื่นชมที่พวกเรา “ครอบครัวจันทร์เกษม” มีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
มีเป้าหมาย ปรารถนา ร่วมกันในการพัฒนามหาวิทยาลัยของเรา
ในทุก ๆ ด้าน

สำหรับนักเรียนนั้น เป็นช่วงของการเสร็จสิ้นจากการ
สอบปลายภาคแล้ว หลายคนเดินทางกลับภูมิลำเนา หรือไปพักผ่อน
กับครอบครัวช่วงเทศกาลปีใหม่ ขอให้เดินทางอย่างมีสติ ไม่ประมาท
และกลับมาสู่การเรียนอีกครั้งในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ ด้วย
พลังกาย พลังใจในการเรียนรู้อย่างเต็มเปี่ยม

..สวัสดีปีใหม่ค่ะ...



รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ไชยคุกรากุล
อธิการบดี



เที่ยวกันดีกว่า! ๔ แบบ ๔ สไตล์

ปัญหาโลกแตกที่มักจะเกิดขึ้นทุกครั้งที่เวลามีวันหยุดนั้นคือ “ไปเที่ยวไหนดี?” โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลวันหยุดช่วงปีใหม่แบบนี้ เชื่อเลยว่าหลายคนคงลังเลใจแน่ ๆ ขึ้นเขาก็อยาก ไปทะเลก็ชอบ จะปาร์ตี้ก็สนุก เราจึงคัดสรรรูปแบบการเที่ยวช่วงปีใหม่ ๔ แบบ ๔ สไตล์ให้คุณตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยวได้ง่ายขึ้น และใช้เวลาช่วงหยุดยาวที่มีอย่างมีความสุขและประทับใจไปตลอดในที่เที่ยวปีใหม่ส่งท้ายปีเก่า แต่จะมโหรีบ้างและเหมาะกับใคร มาเลือกกันเลยดีกว่า.

ปาร์ตี้คอนเสิร์ต “คอนเสิร์ตวอร์ลด์เจิร์ด” จ.กรุงเทพฯ

เป็นสถานที่คอนเสิร์ตวอร์ลด์เจิร์ดที่ดังไปไกลระดับโลก งานปีใหม่ที่นี้เป็นสตรีทปาร์ตี้ของชาวกรุงเทพฯ ที่อัดแน่นไปด้วยความบันเทิงเกินพิกัด มีการแสดงบนเวทีของศิลปินดาราคับคั่ง มีร้านอาหารและเครื่องดื่มมาร่วมตั้งลานกิน-ดื่มมากมาย แคมในช่วงนี้ก็จะได้ชมไฟประดับตีกรามต่าง ๆ ที่แข่งกันส่องแสงสว่างไสวและร่วมนับถอยหลังชมพลุไฟปีใหม่สวยงามใจกลางเมือง



สูดอากาศดี ๆ ให้เต็มปอด “ปางอุ๋ง” จ.แม่ฮ่องสอน

ปางอุ๋ง หรือ หมู่บ้านรวมไทย หมู่บ้านในโครงการพระราชดำริปางตอง ๒ (ปางอุ๋ง) ในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ลักษณะพื้นที่เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่บนยอดเขาสูง ริมอ่างเก็บน้ำเป็นแนวสนที่ปลูกเรียงรายอย่างกลมกลืน ยามพระอาทิตย์ขึ้นจะสะท้อนผืนน้ำเป็นลำแสงสีทองผ่านแนวสนเขียวขจี งดงามจนถือได้ว่าเป็นทะเลสาบที่สวยงามที่สุด เปรียบได้กับ นิวซีแลนด์เมืองไทย

ทะเล ทะเล ฟังเสียงคลื่น “เกาะกูด” จ.ตราด

เกาะกูด เป็นเกาะที่อยู่สุดท้ายทางทิศตะวันออกของประเทศไทยในน่านน้ำทะเลตราด เป็นเกาะที่ยังคงสภาพความเป็นธรรมชาติอย่างสมบูรณ์ เกาะกูดมีน้ำตกหลายแห่ง แต่ที่ขึ้นชื่อบนเกาะกูด คือ น้ำตกคลองเจ้า จะมีน้ำไหลตลอดทั้งปี ส่วนทางฝั่งตะวันตกของเกาะตั้งแต่อ่าวตาตั้น, หาดคลองยายกี, แหลมหินดำ, หาดคลองเจ้า, อ่าวง่ามไข่, แหลมบางเบ้า, หาดอ่าวพร้าว ไปจนถึงปลายแหลมเทียน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ชื่นชอบท่องเที่ยวและพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติ โดยเฉพาะหาดจะมีที่พักไว้บริการนักท่องเที่ยว ในแบบบรรยากาศที่เป็นส่วนตัว นอกจากนี้ บนเกาะกูดยังมีชายหาดที่สวยงาม แนวปะการังนานาชนิดและปลาทะเลสีสวยงามในบริเวณหาดด้านในของตัวเกาะอีกด้วย

ยอดดอยไม้ไกลเกินเอื้อม “ดอยเสมอดาว” จ.น่าน

ดอยเสมอดาว เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางตะวันตกของจังหวัดน่าน อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน เนื่องจากเป็นบริเวณจุดชมวิวอีกที่มีพื้นที่เป็นลานกว้างตามสันเขา เหมาะสำหรับการพักผ่อนนอนดูดาวยามอาทิตย์อัสดง และชมทะเลหมอกพร้อมตะวันไต้ในยามเช้า อากาศบนดอยเสมอดาว ในช่วงปลายนั้น จะค่อนข้างร้อน แต่ทันทีที่ท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นสีส้มปนเหลืองทอง อุณหภูมิรอบตัวก็กลับลดลงอย่างรวดเร็ว เหลือเพียงสายลมเย็น ๆ พัดผ่านผิวกายให้กลุ่มนักเดินทางต้องเป่าปากกันเป็นแถว

ก้าวสู่ปีใหม่ ๒๕๖๒

Happy new Year



ผศ.ดร.เกษมศรี อัครศรีพงศ์ธร
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๒ ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกที่ทุกท่านนับถือและศรัทธา จงอำนวยการพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยอายุวรรณะ สุขะ พละ และธนสารสมบัติ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ เบียดเบียน มีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม



ดร.ประเสริฐ นิมทั่วม
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

สวัสดีเพื่อนพี่น้องจันทร์เกษมที่รักทุกท่าน ปีเก่าผ่านไปปีใหม่เข้ามา ขออวยพรให้ทุกคนมีความสุขกายสุขใจ พบแต่สิ่งดี ๆ ใหม่ ๆ เจริญในหน้าที่การงาน มีชีวิตที่สดใสรุ่งโรจน์ และประสบความสำเร็จในสิ่งที่หวังตั้งใจ ในนามคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ ถือเป็นโอกาสขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจในการทำงาน ผ่านอุปสรรค ผ่านร้อน ผ่านหนาว มีทุกข์สุขร่วมกัน ทำให้ผ่านไปได้อย่างดี

ช่วงปีใหม่นี้ทุกท่านได้มีโอกาสเดินทางกลับภูมิลำเนาได้อยู่กับครอบครัว หรือได้ท่องเที่ยวพักผ่อนกับเพื่อนสนิทมิตรสหาย ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ มีความสุขทุกคนนะครับ.



อาจารย์พิสุทธิ์ พวงนาค
คณบดีวิทยาลัยการแพทย์
ทางเลือก

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ โปรดอำนวยการพรให้ท่าน และครอบครัวประสบแต่ความสุขสมหวัง สุขภาพแข็งแรง ตลอดปีใหม่และตลอดไป

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๒ ขออำนวยการพรให้ท่านอธิการบดี ท่านผู้บริหาร คณาจารย์ ทุกท่าน รวมไปถึงบุคลากรและนักศึกษาทุกคน จงประสบแต่ความสุขความโชคดีตลอดปีและตลอดไป ดังคำกลอนอวยพรปีใหม่นี้

ศุภวาระดีถิ่นปีใหม่ ขออวยชัยนำพรให้ทุกท่าน
 จงประสบความสุขทั่วหน้ากัน ทุกทุกวันให้ร่ำรวยด้วยโชคดี
 ในปีเก่าบ้างก็ผ่านเรื่องดีร้าย ขอให้กลายเป็นสุขตามวิถี
 ให้ปีกุนนำโชคตลอดปี ความโชคดีเป็นของท่านสุขสันต์เอย



ผศ.ดร.อานาจ สวัสดิ์นิมิต
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์



ในศุภมงคลสมัยขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒
 ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
 โปรดอำนวยการพรให้ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่
 และนักศึกษาทุกท่านประสบแต่ความสุข
 สมบูรณ์พูนผลในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ



รศ. น.สพ.ดร.กมลชัย ตรวงานิชนาม
คณบดีคณะเกษตรและชีวภาพ



ปี ๒๕๖๑ กำลังจะผ่านไป ปีใหม่ ๒๕๖๒ กำลังจะก้าวเข้ามา ขอให้บุคลากรของ คณะวิทยาการจัดการ และมหาวิทยาลัย จงมีพลังกาย พลังใจในการทำงาน มีความ มุ่งมั่น สร้างสรรค์ เพื่อสร้างสิ่งดี ๆ ให้กับมหาวิทยาลัยให้มีความรุ่งเรือง และยั่งยืน ในปีใหม่ ๒๕๖๒ นี้



ผศ.ดร.สิริพัฒน์ เสือกุล
รองคณบดี
ฝ่ายบริหารและแผนงาน
คณะวิทยาการจัดการ

ในวาระดีถิ่นปีใหม่ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล โลกโปรดดลบันดาลให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และครอบครัว พบแต่ความสุข สุขภาพแข็งแรง มีความเจริญตลอดไปเทอญ



ปีใหม่ วันใหม่ เริ่มชีวิตใหม่
 สุข สนุกสดใส
 สุขสำราญ เบิกบานใจ
 สวัสดีปีใหม่ค่ะ



ผศ. ดร.ทัศนีย์ เจนวิถีสุข
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

๑๒ ราศี ในปี “หมู”

Happy new Year

สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้ากันดีกว่าคุณผู้อ่านทุกท่าน เรากำลังเข้าสู่ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๒ และเมื่อจะเข้าสู่ปีใหม่เช่นนี้ หลายคนคงอยากรู้ว่าในปีต่อไปดวงเราจะเป็นอย่างไร วันนี้ทีมงานจันทร์กระจ่างฟ้าได้รวบรวมดวงทั้ง ๑๒ ราศีมาไว้ที่นี่แล้วค่ะ ราศีใดดวงชะตาพลิกผัน จะดีขึ้น หรือจะร้าย ราศีใดจะรวย จะรุ่ง จะร่วง เตรียมรับมือกันให้ดี.



ราศีมังกร (ผู้ที่เกิดวันที่ ๑๖ ม.ค.-๑๒ ก.พ.)

ราหูกำลังย้ายช่วงเดือน ก.พ.-มี.ค. ๖๒ งานจะดี เงินจะดี ชื่อจะดังอย่าไปยุ่งเรื่องคน อย่าเตี้ยอ้อมค้อม อย่าค้าประกันใคร เอาตัวเองให้ดีก่อน ราศีนี้จัดเป็นราศีดวงดีในปี ๖๒ จะมีเรื่องย้ายที่ทำงาน ที่อยู่อาศัย เดินทางบ่อย การงาน การเรียนดีมาก สอบแข่งขันฉลุย ราศีนี้ถือว่า เกรดเอ



ราศีกุมภ์ (ผู้ที่เกิดวันที่ ๑๓ ก.พ.-๑๓ มี.ค.)

ได้เริ่มธุรกิจใหม่แน่นอนในปี ๖๒ ต้องลุย ขยัน ตั้งใจ ทำให้ดีจะสำเร็จในปี ๖๒ ความรัก ครอบครัว จะเป็นไปตามที่ต้องการไม่หิวหว่า แต่ทำงาน ทำธุรกิจกับคนรักจะดีมาก คนโสดเจอคู่จากเรื่องของการงาน ถือเป็นราศี เกรดเอ



ราศีมীন (ผู้ที่เกิดวันที่ ๑๔ มี.ค.-๑๒ เม.ย.)

ราศีนี้ อยากให้ เอบวกกันเลยคะ เรื่องงานมีเกณฑ์เปลี่ยนครั้งใหญ่ ความรักเจอคนที่ใช่เข้ามา แต่อาจจะต้องไป ๆ มา ๆ แยกไปทำงาน ระวังเรื่องงานต้องหาคนแนะนำที่ดี หาตัวช่วย ต้องอ่อนน้อม ปี ๖๒ จะไปโสด เรื่องของสุขภาพระวังเรื่องระบบเลือด เลือดจะไปลมจะมา ความดัน วิธีดีสุด คือ ต้องไปออกกำลังกาย ราศีมิน ถือว่า เกรดเอ



ราศีเมษ (ผู้ที่เกิดวันที่ ๑๓ เม.ย.-๑๓ พ.ค.)

ความสุขลดลง ความรัก ให้ใจเย็น รอไปปลายปี ๖๒ ก่อน ความรักมีเรื่องต้องเปลี่ยนแปลงอีก ต้องอดทน ระวังเจอรักที่เขาบอกเราไม่หมด แอบซ่อน รักซ่อนไว้ รักมีปัญหาแล้วโยงเรื่องงานไปด้วย ระวังโซเซเซียง จะทำให้เจอรักแบบไม่ตั้งตัว สุขภาพระวังกระดูก หัวเข่า ราศีนี้ถือว่า เกรดบี



ราศีพฤษภ (ผู้ที่เกิดวันที่ ๑๔ พ.ค.-๑๓ มิ.ย.)

ความรักดีในปี ๖๒ เรื่องงานลงทุนเยอะ จะซื้อของใหญ่ๆ บ้าน รถ ที่ดิน ต้องซื้อ อย่าไปเครียด เพราะต้องลงทุน สุขภาพ ระวังไมเกรน ไช้คลากไม่มี ราศีนี้ถือว่า เกรดบี



ราศีมิถุน (ผู้ที่เกิดวันที่ ๑๔ มิ.ย.-๑๔ ก.ค.)

ยุ่งยากใจมากเรื่องความรัก คบคนไม่ดี แต่ก็ตัดไม่ได้ คนโสด ความรักต้องช่วงชิง เรื่องงานกำลังจะดี ต้องมีสติ รักไม่ตีควรรหยุดไว้ก่อน หันมาลุยงาน จะมีการเปลี่ยนครั้งใหญ่ จะตัดสินใจสำคัญช่วง เม.ย.-มิ.ย. ช่วงดาวดี โชคขามมีโอกาสดำเนิน ไม่คาดฝัน หรืออาจท้องก็ได้ ต้องมีสติ ราศีนี้ถือว่าได้ เกรดซี แต่ปลายปีจะมีหนึ่งคนละม่วน



ราศีกรกฎ (ผู้ที่เกิดวันที่ ๑๕ ก.ค.-๑๖ ส.ค.)

การงานดีงามมาก ผู้ใหญ่สนับสนุน จะร่ำรวยจากโซเซียล ให้ไปศึกษาให้ดีเรื่องโซเซียล เรื่องของความรักดีขึ้น แต่ให้ดีที่สุด คู่ครองควรทำงานคนละที่ ไม่ได้เจอกันบ่อย และยังไม่ได้อยู่ด้วยกัน สุขภาพดีกว่าเดิมนั่น รahu จะย้ายแล้ว ราศีนี้ดีขึ้น ถือว่าได้ เกรดบี



ราศีสิงห์ (ผู้ที่เกิดวันที่ ๑๗ ส.ค.-๑๖ ก.ย.)

ความรักดีขึ้น แต่ต้องมีสติเพราะจะมีคนเข้ามาเยาะ เสน่ห์แรงจนปวดหัว พลังทางเพศสูง ไม่ป้องกันระวัง ท้อง เรื่องงานดีทั้งงานหลัก จ๊อบเล็กจ๊อบน้อย ได้เงินพิเศษเข้ามาเยาะ สุขภาพดี ระวังแค่เรื่องทางเดินหายใจ ภูมิแพ้ บาดเจ็บ จากกีฬา ราศีนี้ ถือว่าได้ เกรดบี



ราศีกันย์ (ผู้ที่เกิดวันที่ ๑๗ ก.ย.-๑๖ ต.ค.)

การงานการเงินดีขึ้น แต่ไม่รวยเสียเงินกับเรื่องของบ้าน รถ ธุรกิจ เพราะต้องทำให้โดดเด่นแข่งขันสูง ซึ่งจะทำให้สำเร็จ เรื่องรักยังขัดแย้งกับคู่ครอง อย่าใช้อารมณ์ เพราะมีเกณฑ์เลิกตั้งแต่ปลายปี ๖๑ แต่ถ้าผ่านมาได้ถึงปี ๖๒ ต้องใช้สติ ผ่าน ต.ค. ๖๒ ไปแล้วถึงจะดี ราศีนี้ ถือว่าได้ เกรดบี



ราศีตุลย์ (ผู้ที่เกิดวันที่ ๑๗ ต.ค.-๑๕ พ.ย.)

จะเปลี่ยนตัวเองแบบจับปลัดจับผลู การเงินดีขึ้น แต่ต้องเหนื่อย ต้องลุย ช่วงเดือน มี.ค. เม.ย. พ.ค. เงินเข้ามาดี ยิ่ง ต.ค. พ.ย. ปลาย ๆ ปี ยิ่งรับทรัพย์เยาะเลย การงานก็ดีขึ้น เรื่องความรัก มีเสน่ห์ คนมีคู่ระวังจะเจอรักซ้อน เรื่องงานหรืออะไรเข้ามาจะมีความเล่นหมาดด้วย เรื่องสุขภาพระวังเบาหวานความดัน ไชมัน คอเลสเทอรอล ราศีนี้ ถือว่าได้ เกรดเอ แต่ปลายปีจะมีหนึ่งคนละม้วน



ราศีพิจิก (ผู้ที่เกิดวันที่ ๑๖ พ.ย.-๑๕ ธ.ค.)

เริ่มต้นชีวิตใหม่เลย งานจะดี เงินเข้าตลอดทั้งปี ที่เคยติดขัดจากนี้แฮปปี้ขึ้นแน่ ปัญหากฎหมาย ต่าง ๆ จะคลายไปเอง เหมือนเสกได้เลย เรื่องความรักคู่นอนผ่านมาได้ถึงปีนี้ต้องไปรับโล่ เพราะปีนี้ความรักจะดีแล้ว คนโสดก็จะเจอความรักที่ดีตั้งแต่ปลายปี ๖๑ ระวังอารมณ์อย่าแรง เรื่องสุขภาพระวังหน้ามืด ไมเกรนแต่ไม่ซีเรียสเพราะสุขภาพโดยรวมยังดีอยู่ ราศีนี้ถือว่าได้ เกรดเอแต่ปลายปีจะมีหนึ่งคนละม้วน



ราศีธนู (ผู้ที่เกิดวันที่ ๑๖ ธ.ค.-๑๕ ม.ค.)

จะตั้งตัวได้ใน ๓ ปีนี้ ระวังอย่างเดี๋ยว อย่าจิตตก เรื่องทำมาหากินดีแน่ ช่วงสร้างตัว จะย้ายงานไม่คาดคิด ได้บ้านได้รถ เป็นภาระแต่ดี ระวังสุขภาพ เพราะจะทำงานเยาะมาก ๆ ความรักไปได้เรื่อย ๆ แต่ไม่ต้องโชว์ คนมีคู่อย่าจุกจิก คู่ต้องเดินทางบ่อย อย่าจิตตก ราศีนี้ถือว่าได้ เกรดเอแต่ปลายปีจะมีหนึ่งคนละม้วน



เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒ นี้

ผู้บริหารทุกระดับตั้งแต่ อธิการบดี รองอธิการบดี

ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผู้อำนวยการสำนักงาน

รองผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง และผู้มีตำแหน่งทางการบริหารทุกคน

จะงดรับของขวัญปีใหม่จากผู้ใต้บังคับบัญชา และบุคลากรภายนอก

และเพื่อรณรงค์ซึ่งประเพณีนิยมอันดีงามของเทศกาลขึ้นปีใหม่

ผู้บริหารทุกคน ยินดีรับเฉพาะบัตรอวยพรปีใหม่

HAPPY NEW YEAR
2019

จันทรกระจ่างฟ้า

ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑๔ ประจำวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ - ๖ มกราคม ๒๕๖๒

ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ ๑/๒๕๓๕
ปกฟ.จันทรเกษม

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์



จันทรกระจ่างฟ้า

ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑๔ ประจำวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ - ๗ มกราคม ๒๕๖๑

ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ ๑/๒๕๓๕
ปกฟ.จันทรเกษม

<http://www.chandra.ac.th> มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ๓๙/๑ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐

จันทรกระจ่างฟ้า
JANKAJANGFA NEWSLETTER